



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2550 หน้า 1 ต่อ 12

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

สวนดุสิตพาน.ศ.นุ่งสั้น ขอโทษคุณหญิงไขศรี "กรมศาสนา" แจกคู่มือ ปฏิบัติตัวในวัดทั่วประเทศ.

รองอธิการบดี"มสด." ยอมรับกลุ่มน.ศ.นุ่งสั้นเข้าวัดโพธิ์อยู่คณะมนุษยศาสตร์ฯ ปากกราบขอโทษคุณหญิงไขศรีแล้ว "รมว.วธ."ให้ข้อคิดควรแต่งเหมาะสม พร้อมชวนเป็นทูตวัฒนธรรมวันมาฆบูชา "วิจิตร"จัดดำเนินการเหมือนน้องเอมี ด้าน"พศ.-กรมศาสนา"เร่งประชาสัมพันธ์วิธีรณรงค์แต่งกายสภาพพร้อมพิมพ์คู่มือปฏิบัติตัวในวัดแจกทั่วประเทศ

จากกรณีที่คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้ไปตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร หรือวัดโพธิ์ และพบนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) แห่งหนึ่ง แต่งชุดนักศึกษา แต่ใส่เสื้อนักเรียนรัดตัว กระโปรงสั้น นั่งไขว่ห้าง สูดบุหรี่ และพูดคุยกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งคุณหญิงไขศรีมองว่าแต่งตัวไม่เหมาะสมนั้น

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม นายสุขุม เฉลยทรัพย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มสด.) เปิดเผยว่า กรณีที่นักศึกษาในกลุ่มดังกล่าวแต่งชุดนักศึกษาไม่เหมาะสม และอ้างว่าเป็นนักศึกษา มสด. นั้น จากการตรวจสอบข้อมูล และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่วัดโพธิ์ พบว่านักศึกษาที่ตกเป็นข่าว ทั้ง 5-6 คน เป็นนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มสด. ที่เตรียมตัวไปสอบนอกสถานที่ซึ่งจัดสอบที่วัดโพธิ์ โดยอาจารย์ผู้สอนได้นัดไว้ในช่วงบ่าย และกำชับให้นักศึกษาแต่งกายให้เรียบร้อย แต่ยังมีนักศึกษบางกลุ่มที่แต่งตัวไม่สุภาพ จะเรียกอาจารย์และนักศึกษามาสอบถาม รวมทั้งจะให้นักศึกษากลุ่มนี้ไปกราบขอโทษคุณหญิงไขศรีด้วย เนื่องจากใช้วาจาที่ไม่เหมาะสม

"ส่วนการลงโทษนักศึกษาในกรณีที่แต่งกายไม่เหมาะสมนั้น จะต้องเรียกนักศึกษาเหล่านั้นมาชี้แจงก่อน จากนั้นจะพิจารณาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย กรณีที่เกิดขึ้นเป็นนักศึกษาเพียงกลุ่มหนึ่ง ไม่ใช่นักศึกษาทั้งหมด แต่ก็ยอมรับว่าทำให้ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเสียหาย ต่อไปจะกำชับอาจารย์ผู้สอนให้ช่วยกันกวดขันในเรื่องของการแต่งกายของนักศึกษา ความมีสัมมาคารวะ และจะให้ยึดกรณีของนักศึกษา 5-6 คนนี้เป็นตัวอย่าง ว่าถ้าทำตัวไม่เหมาะสมแล้วก็จะมิผลเสียต่อ มสด. และนักศึกษาคนอื่นๆ ด้วย" นายสุขุมกล่าว

นายวิจิตร ศรีสอาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า ถ้านักศึกษาที่แต่งกายไม่เหมาะสมกลุ่มนี้เป็นนักศึกษา มสธ.จริง ต้องดำเนินการเหมือนกรณี น.ส.โชติรส สุริยะวงศ์ หรือเอมี นักศึกษาปี 4 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ซึ่งแต่งกายไม่เหมาะสมไปร่วมงานประกาศผลรางวัลสุพรรณหงส์ทองคำ การแต่งกายชุดนักศึกษาโดยใส่เสื้อรัด และกระโปรงสั้นเกินไปนั้น หากดูไม่เอาใจ หรืออาจจจนเกินไป ก็ถือเป็นสิทธิของแต่ละคน สิ่งสำคัญคือความเหมาะสม และต้องไม่โป้เกินไป หรือเข้าข่ายอนาจาร

คุณหญิงไขศรีกล่าวว่า ไม่จำเป็นต้องให้นักศึกษามาขอโทษ เพราะไม่ได้ทำผิดอะไรกับตน เพียงแต่แต่งกายไม่เหมาะสมกับสถานที่วัด ควรให้นักศึกษาปรับปรุงแก้ไขตัวเอง รวมถึงมหาวิทยาลัยต้องเข้าไปดูแล และทบทวนกฎข้อบังคับการแต่งกายของนักศึกษา เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก ทั้งนี้ ยอมรับว่านักศึกษาหญิงกลุ่มนี้กล้ามากที่จะแสดงออก

"ภาพที่เผยแพร่ออกไป มีหลายคนบอกว่าดิฉันสร้างภาพ ขอบอกเลยว่าไม่ใช่ ดิฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่านักข่าวถ่ายภาพ และการเข้าไปคุยกับเด็กเป็นเพราะจิตสำนึกของความเป็นอาจารย์มาก่อน จึงเดินเข้าไปถามไถ่ว่ามาจากสถาบันศึกษาไหนก็เท่านั้นเอง" คุณหญิงไขศรีกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 16.30 น. วันเดียวกัน ที่กระทรวงวัฒนธรรม นายสุขุม เฉลยทรัพย์ ได้พานักศึกษาที่แต่งกายไม่เหมาะสมทั้งหมดนำพวงมาลัยไปกราบขอโทษคุณหญิงไขศรี พร้อมทั้งขอโทษสื่อมวลชน

นายสุขุมกล่าวว่า คุณหญิงไขศรีบอกว่าไม่ต้องขอโทษ แต่ชี้แจงว่าอยากให้เด็กขอโทษ และแสดงความเคารพผู้ใหญ่ โดยคุณหญิงไขศรีให้ข้อคิดกับนักศึกษากลุ่มนี้ว่าอยากให้อุจกกาลเทศะ และควรแต่งกายให้เหมาะสมในการเข้าวัด นอกจากนี้ ยังชักชวนให้นักศึกษามาเป็นทูตวัฒนธรรมวันมาฆบูชา ซึ่งมีนักศึกษา 1-2 คนสนใจ

ด้านนายปรีชา กันธิยะ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เคยมีมติเรื่องการปฏิบัติตนให้เหมาะสมเมื่อเข้าไปในวัดวาอาราม เพียงแต่ปัจจุบันคนไทยอาจไม่ค่อยได้ยึดถือปฏิบัติกัน โดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ก็อาจจะไม่ทราบ ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) และกรมการศาสนา จะต้องเร่งประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้วัยรุ่นได้เข้าใจว่า เวลาเข้าวัดจะต้องอยู่ในอาการสำรวม แต่งกายให้เรียบร้อย ซึ่งในส่วนของกรมการศาสนานั้น นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ปลัด วธ. ได้มอบให้จัดพิมพ์คู่มือแนวทางพึงปฏิบัติในการเข้าวัดในทุกเรื่อง เช่น หลักการปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์ การแต่งกาย เป็นต้น โดยจะแจกจ่ายไปทั่วประเทศ

"นอกจากนี้ จะให้ครูพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาช่วยกันทำความเข้าใจในเรื่องนี้แก่นักเรียนอีกครั้ง ทั้งนี้ ตนคิดว่า ศธ.ในฐานะที่ดูแลสถานศึกษา และมหาวิทยาลัย จะต้องมาพิจารณาถึงหลักสูตรการเรียนการสอนใหม่ ไม่ควรเน้นสร้างแต่คนเก่ง แต่ขาดการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม" นายปรีชากล่าว

ส่วน นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวว่า เมื่อ วธ.เจอปัญหาจริงๆ จึงอยากเห็น วธ.เป็นเจ้าของภาพช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องการแต่งกายของนิสิตนักศึกษาที่นิยมใส่เสื้อรัดรูป และกระโปรงสั้น โดยให้ผู้นำแฟชั่นอย่างดารา นักร้อง นางแบบ ที่อยู่ในวัยเรียน เป็นแบบอย่างที่ดี หรือแม้แต่ในละคร หรือภาพยนตร์วัยรุ่น ก็ให้ขอความร่วมมือกับผู้สร้าง ผู้กำกับฯ หรือเจ้าของสายหนังต่างๆ เพราะสื่อมีอิทธิพลกับเด็ก และเยาวชนมาก รวมทั้ง ให้ วธ.เป็นแกนหลักจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยเชิญ ศธ. สมาคมภาพยนตร์ ด้ายเพลง ผู้กำกับฯ นักร้อง นักแสดง นางแบบ นายแบบ ฯลฯ มาร่วมกันหาทางออก และพูดถึงบทบาทที่สื่อต้องร่วมกันรับผิดชอบ

"ถึงเวลาแล้วที่ต้องช่วยกันกำหนดเทรนด์ หรือรูปแบบแฟชั่นการแต่งกายให้ถูกระเบียบ

ดูดี เพื่อว่านิสิตนักศึกษาจะได้เลียนแบบในทางที่ถูก และต้องพยายามทำซ้ำ ผลิตภัณฑ์เป็นตัวกำหนดเทรนด์ที่ถูกต้องให้สังคมได้เห็นบ่อยๆ เชื่อว่าภายใน 6 เดือน เทรนด์เสื้อผ้ารัดตัว หรือกระโปรงสั้นจะค่อยๆ ลดลง" นพ.เฉลิมชัยกล่าว

หน้า 1